
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1116 — 697. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um málefni Þjóðminjasafnsins.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

Hvað líður vinnu við endurbætur á Þjóðminjasafninu við Suðurgötu og hvenær er gert ráð
fyrir að safnið verði opnað að nýju?


